

มาเลเซียไม่กังวลความตกลง TPP

มาเลเซียเชื่อมั่นว่านโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดและการขยายตัวของการค้าจะช่วยให้มาเลเซียสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเรื่องความตกลง TPP ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทั้งนี้ มาเลเซียมองว่าความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีก ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะเป็นช่องทางสำคัญของมาเลเซียในการขยายมูลค่าการค้า การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ๒๕๕๙ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๗๗๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ที่มีมูลค่า ๑,๐๗๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการค้าของมาเลเซีย และหากการเจรจา RCEP ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วก็จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากการล้มเลิกความตกลง TPP ได้

แม้ว่าความตกลง TPP จะมีปัญหา แต่มาเลเซียยังคงมองในแง่ดีว่าความตกลงดังกล่าวได้ช่วยให้ SMEs ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันจากต่างประเทศ รวมทั้งการออกไปแข่งขันในตลาดโลก ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียเกิดความเข้มแข็ง ซึ่ง SMEs ของมาเลเซียก็พร้อมที่จะแข่งขันในทุกเวทีการค้าที่เกิดขึ้นจาก FTA ทุกกรอบที่มี อีกทั้งมาเลเซียยังมีความพร้อมในการบุกตลาดที่มีศักยภาพ อาทิ รัสเซีย กลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกาอีกด้วย

ผลกระทบต่อประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากความตกลง TPP ภายหลังจากการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่ แต่มาเลเซียก็ได้เตรียมการรับมือโดยหันมาให้ความสำคัญกับความตกลง RCEP มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศไทยที่จะมีแนวร่วมในการผลักดันการเจรจาความตกลง RCEP ให้มีความคืบหน้าหรือได้ข้อสรุปโดยเร็ว รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีของทั้งความตกลง TPP และ RCEP อย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะสนใจ RCEP มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อกังวลหรือแรงกดดันต่อประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก TPP เกี่ยวกับการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการค้าการลงทุนก็จะลดลงไปด้วย

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.

๑. ประเทศไทยควรเร่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความตกลง RCEP รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP

๒. แม้ว่ามาเลเซียจะไม่สามารถใช้ TPP เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเข้าถึงตลาดประเทศสมาชิกภาคี โดยเฉพาะตลาดที่มาเลเซียยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี อาทิ แคนาดา เม็กซิโก และเปรู แต่ก็คาดว่ามาเลเซียจะยังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิก TPP ผ่านช่องทางอื่นหรือผ่านการเจรจาในกรอบทวิภาคีแทน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอยู่อย่างมาก หน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของมาเลเซียมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสมาชิก TPP อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดใหม่ ได้แก่ ชิลี เปรู เม็กซิโก โดยมีการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนภาคเอกชนเดินทางไปหาพันธมิตรธุรกิจ ประเทศไทยจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ

ที่มา: New Straits Times วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ